

# KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

## TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

# 15 năm trưởng thành và phát triển

**TS. Nguyễn Mạnh An**

*Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức*

*Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Hồng Đức (24/9/1977- 24/9/2012), Hiệu trưởng TS. Nguyễn Mạnh An, trân trọng giới thiệu với bạn đọc về Khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh.*

Ngày 24 tháng 9 năm 2012, Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức tròn 15 tuổi. Mười lăm năm xây dựng và trưởng thành, cùng với các khoa khác trong nhà trường, Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh đã đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không những trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh mà còn ở các lĩnh vực chuyên môn khác. Vinh dự, tự hào 15 năm trôi qua, các thế hệ giảng viên và sinh viên của Khoa đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của Nhà trường. Từ trường Trung cấp Tài chính- Kế toán, Trung cấp Kinh tế- Kế hoạch, một bộ môn đào tạo Kinh tế nông nghiệp (Trường Cao đẳng Nông- lâm), các khoa Tài chính- Kế toán và khoa Kinh tế- Kế hoạch (Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật) nay trở thành Khoa đào tạo đa ngành, đa hệ trong lĩnh vực Kinh tế- Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Hồng Đức. Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh đã đánh dấu nhiều mốc son cùng với sự phát triển Nhà trường, đó là: Quá trình phấn đấu liên tục, vượt qua mọi khó khăn, luôn bám sát nhiệm vụ, không ngừng hoàn thiện, đổi mới và phát triển, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước. Những thành tựu quan trọng đạt được trong 15 năm qua tổng quát lại bao gồm:

**Quy mô đào tạo không ngừng mở rộng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh trong khu vực**

Ngay từ năm học đầu tiên sau khi thành lập (1998-1999), bên cạnh việc duy trì các ngành, chuyên ngành đào tạo các bậc cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh tế - quản trị kinh doanh, Khoa đã nhanh chóng xây dựng chương trình, đề nghị nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo bậc Đại học. Đến năm học 2002- 2003, được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép đào tạo 2 ngành đại học: Kế toán và Quản trị kinh doanh. Với phương châm mở rộng quy mô hợp lý các ngành bậc đại học, giảm dần các bậc cao đẳng, trung học. Cho đến năm học 2011-2012, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã tổ chức đào tạo 3 ngành bậc đại học và 3 ngành ngành bậc cao đẳng, đồng thời liên kết với các trường đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế Huế, Học viện Tài chính, Trường đại học Thương mại và Học viện Ngân hàng, liên kết đào tạo (số liệu tại khoa tại chức ngành đại học), những lĩnh vực mà tỉnh Thanh Hóa đang cần, nhưng nhà trường và khoa chưa đủ điều kiện để thực hiện.

Số lượng sinh viên chính quy của khoa tăng dần hàng năm từ 15%-20%. Năm học 2011- 2012, khoa có quy mô gần 6.000 HSSV (trên 3000 sinh viên hệ chính quy, còn lại là sinh viên hệ Vừa làm vừa học, hệ liên thông và sinh viên học văn bằng 2), là một trong khoa đào tạo của Trường Đại học Hồng Đức có quy mô đông nhất. Gần 10 năm lại đây, khi nhà trường mở rộng ngành nghề đào tạo, vùng tuyển sinh, hàng năm khoa có hàng trăm sinh viên tỉnh ngoài dự thi vào các chuyên ngành đào tạo và Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh bắt đầu có ảnh hưởng trên phạm vi rộng. Theo thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnh Thanh Hóa và Hòa Phố (CHDCND Lào), hàng năm, nhà trường đào tạo cho tỉnh bạn từ 30- 40 sinh viên. Khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh cũng đã được nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo 10- 15 sinh viên/mỗi năm.

Về phương thức đào tạo, bên cạnh các hệ chính quy, Khoa cũng đã đề xuất với trường áp dụng nhiều hình thức: Vừa làm vừa học, liên thông, hoàn chỉnh kiến thức, văn bằng 2... Từ năm học 2008-2009, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh là một trong những khoa của trường tích cực chuyển đổi phương thức đào

tạo từ niên chế sang hệ thống tín chỉ ở các bậc đại học, cao đẳng chính quy. Lộ trình đào tạo đã được kiểm chứng, khi khóa đào tạo bậc cao đẳng đầu tiên theo phương thức này tốt nghiệp năm học 2010-2011 và bậc đại học đầu tiên tốt nghiệp năm học 2011-2012, dù còn những khó khăn, bất cập, nhưng cuộc “cách mạng” này đã làm thay đổi căn bản nhận thức của cán bộ, giảng viên, sinh viên với phương thức đào tạo mới của nhà trường ở Khoa Kinh tế quản trị kinh doanh: Chất lượng đào tạo toàn diện của sinh viên được nâng lên một bước. Phương pháp dạy học được đổi mới mạnh mẽ, từng bước áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến; Cơ sở vật chất, phương tiện dạy học được cải thiện... Điều quan trọng là cán bộ giảng viên của Khoa đang dần từng bước hình thành làm chủ một phương thức đào tạo tiên tiến của nền giáo dục hiện nay.

15 năm qua đi, đã có hàng vạn sinh viên, học sinh tốt nghiệp, cung cấp, bổ sung cho các lĩnh vực kinh tế xã hội, một nguồn nhân lực quan trọng để xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển toàn diện. Số cán bộ kinh tế, quản trị kinh doanh được đào tạo ở trường Đại học Hồng Đức đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các ngành, các cơ quan và của địa phương.

### **Hoạt động Khoa học và Công nghệ không ngừng được đẩy mạnh về số lượng và nâng cao chất lượng**

Là một khoa đào tạo trong trường Đại học Hồng Đức (*trường đại học địa phương*), nên hoạt động KH&CN không chỉ nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ của nhà trường, mà còn nhằm góp phần phát triển các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. 15 năm qua, cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh đã chủ trì: 57 đề tài (dự án) khoa học các cấp, trong đó 1 đề tài cấp Bộ (phối hợp với trường Đại học kinh tế Quốc dân năm 2003), 2 đề tài cấp Tỉnh và 55 đề tài cấp cơ sở. Nhiều giảng viên của khoa được mời tham gia phân biện các đề tài dự án cấp tỉnh.

Khoa đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tổ chức khoa học và doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức nhiều hội thảo khoa học, thu hút đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham gia, tiêu biểu như các Hội thảo: “*Đào tạo theo học chế tín chỉ tại khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, thực trạng và giải pháp*”; “*Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh*”...

Trong 15 năm cán bộ giảng viên của Khoa đã công bố 120 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các bộ, ngành, viện nghiên cứu và các trường đại học trung ương. Đặc biệt, những năm gần đây đã có một số bài báo khoa học của cán bộ giảng viên trong khoa được công bố trên các tạp chí quốc tế.

Công tác NCKH của sinh viên ngày càng được chú trọng, hàng năm, khoa đều tổ chức các hội nghị khoa học tuổi trẻ và sáng tạo, được coi là ngày hội về hoạt động khoa học của sinh viên. Trong 15 năm qua sinh viên toàn khoa đã thực hiện 148 đề tài khoa học, có 18 đề tài đạt giải cấp trường và 32 đề tài đạt giải cấp khoa.

### **Đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa không ngừng được phát triển**

Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ có ý nghĩa quan trọng đối với nhà trường nói chung và Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh nói riêng. Nếu như năm 2005, toàn khoa chỉ có 5 cán bộ giảng viên có học vị thạc sĩ, sau một thời gian phấn đấu, bằng nhiều giải pháp khác nhau, đến năm 2012, trong số 58 giảng viên cơ hữu của khoa đã có đã có: 34 Thạc sĩ (chiếm tỷ lệ 58,7% cán bộ giảng viên có trình độ sau đại học). Hiện nay, khoa đã cử 10 cán bộ giảng viên đi nghiên cứu sinh (trong đó có 7 nghiên cứu sinh ở nước ngoài) và 30 cán bộ giảng viên học cao học và Tiếng Anh văn bằng 2. Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) của đội ngũ giảng viên trẻ đã được nâng lên rõ rệt, nhất là từ khi nhà trường được chủ trì thực hiện đề án “*Liên kết đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài*”.

### **Công tác quản lý của Khoa không ngừng được đổi mới**

Từ tháng 8/2006, nhà trường đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001-2000 và nay là ISO 9001-2008 trong tất cả các hoạt động. Thực hiện Chỉ thị 296/CT- TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ, dưới sự chỉ đạo của Nhà trường, Khoa đã đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý từ Hội đồng khoa và các bộ môn theo Điều lệ trường đại học và các quy định của Nhà nước, khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý đào tạo hiện nay.

Cùng với 15 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Hồng Đức, Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh đã vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu và trưởng thành, góp phần tích cực vào quá trình đi lên của nhà trường, đóng góp quan trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh trong khu vực, nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều Bằng khen. □